



Dấu Ấn Quê Hương

Xoài Sấy 7 Chơn không chỉ là một món ăn nhẹ vật nên thử mà còn là một thương hiệu mang đậm dấu ấn quê hương. Đây chính là "đứa con tinh thần" được tạo ra bởi niềm đam mê, trách nhiệm và khát khao vươn ra tầm cao mới của Hợp tác xã.

Sản phẩm Xoài Sấy 7 Chơn hiện đã có mặt trên các hệ thống phân phối của Hợp tác xã Du lịch Nông nghiệp Làng Lúa Ninh Ninh Hưng. Hãy thưởng thức để cảm nhận hương vị đậm đà, dẻo ngọt tự nhiên, và cùng đồng hành với chúng tôi trong việc nâng tầm giá trị đặc sản Việt Nam.

HỢP TÁC XÃ DU LỊCH NÔNG NGHIỆP LÀNG LÚA NINH NINH HƯNG

0869085586

www.econations.co

Thôn Tân Hưng, xã Ninh Hưng,
thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

XUẤT XỨ VIỆT NAM



Xoài Sấy 7 Chơn



HỢP TÁC XÃ
DU LỊCH NÔNG NGHIỆP LÀNG LÚA
NINH NINH HƯNG



THIÊN NHIÊN ƯU ÁI

Tại vùng đất Ninh Hòa, nơi được thiên nhiên ưu ái ban tặng thổ nhưỡng và khí hậu lý tưởng, các giống xoài quý đã bén rễ và phát triển mạnh mẽ, trở thành niềm tự hào của quê hương. Thấu hiểu giá trị đặc biệt của giống xoài này, Hợp tác xã Du lịch Nông nghiệp Làng Lúa Ninh Ninh Hưng đã không ngừng nỗ lực để đưa loại quả đặc sản này đến gần hơn với người tiêu dùng bằng một hình thức mới mẻ và tiện lợi qua sản phẩm Xoài sấy 7 Chơn.

XOÀI SẤY 7 CHƠN

Cuộc sống hiện đại khiến chúng ta luôn hối hả, bận rộn, và đôi khi không có đủ thời gian để thưởng thức những món ăn bổ dưỡng một cách trọn vẹn. Từ mong muốn mang lại giải pháp dinh dưỡng tiện lợi, phù hợp với mọi lứa tuổi và giới tính, sản phẩm Xoài Sấy 7 Chơn đã ra đời. Được chế biến từ những trái xoài tươi ngon nhất, sản phẩm không chỉ giữ được hương vị tự nhiên mà còn đảm bảo sự an toàn và dinh dưỡng nhờ công nghệ sấy hiện đại.



CAM KẾT CHẤT LƯỢNG

Với cam kết luôn đặt chất lượng và sức khỏe khách hàng lên hàng đầu, chúng tôi đã xây dựng quy trình sản xuất khép kín, kiểm soát chặt chẽ từ khâu lựa chọn nguyên liệu cho đến chế biến và đóng gói. Từng miếng xoài sấy đều được chăm chút kỹ lưỡng để giữ nguyên độ thơm ngon, dẻo ngọt và mùi vị đặc trưng của xoài Ninh Hòa, mang đến trải nghiệm tuyệt vời cho người dùng.

